



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU  
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Association Bouddhique

# Khánh Anh

**Bản tin ngắn số 5 Kết thúc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu châu  
Kỳ thứ 26 – 2014 tại Thụy Sĩ**

Bagneux, ngày 31 tháng 7 năm 2014

## *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật*

Kính gửi chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể nam nữ Phật Tử khắp nơi trên thế giới.

Kính thưa Quý Vị,

Bao nhiêu lo lắng, bấy nhiêu chờ đợi hồi hộp mong cho đến ngày khai giảng khóa tu học kỳ này, phải nói rằng : *đây là một thử thách không nhỏ cho toàn Ban Điều Hành của GHPGVNTNAC khi không có sự trực tiếp điều hành của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch Thích Minh Tâm như 25 khóa vừa qua.* Tâm trạng chung của mọi người là lo lắng trước nhiều việc. Ví dụ như tiền thuê chỗ quá cao, thời điểm cuối tháng sáu, đầu tháng bảy chưa có học sinh, sinh viên nghỉ hè, địa điểm tổ chức bất tiện v.v...và v.v... Nói ra thì phải kể hằng tá sự kiện khó khăn; nhưng phải nói là nhờ Phật độ. Đây là một từ mà cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm hay dùng. Hay nói gần hơn nữa là nhờ Thầy độ, cho nên khóa tu học đã thành tựu viên mãn ngoài dự tính của Ban Tổ Chức địa phương cũng như của Giáo Hội Âu Châu.

Con số học viên ban đầu ghi danh là **500** người, rồi **600**, kế đến là **700** trước khi khóa tu bắt đầu. Mọi người trong Ban Tổ Chức đã bắt đầu nghe nhẹ nhõm về số lượng. Ở giữa khóa Tu Học có buổi họp thường niên của Giáo Hội được báo cáo là **832** vị tất cả và hôm lễ Bế mạc, qua diễn văn của Thượng Tọa Thích Quảng Hiền Trưởng Ban Tổ Chức đã cho biết rằng có **18** Quốc Gia tham dự và con số học viên lên đến **989** vị. Trong đó có **96** Tăng Ni, số còn lại là Cư Sĩ. Nhưng Ưu Bà Di (**634** nữ) lúc nào cũng gần gấp đôi số Ưu Bà Tắc (**259** nam) (*tuổi nhỏ nhất 5 bé sanh 2014 và lớn nhất 1 vị 1928*), đến tham dự Khóa Tu Học. Về tiền học phí và cúng dường, con số cuối cùng được biết tổng thu là **178.415 Euros (223.019 quan Thụy Sĩ)**, tương đương với **247.799 Usd** và sau khi chi cho mọi việc tổng chi là **170.928 Euros (213.660 quan Thụy Sĩ)**, số tiền còn dư **7.487 Euros (9.359 quan Thụy Sĩ)**. Tất cả số tiền này dùng vào quỹ cho các Khóa Tu Học sắp đến. Về số lượng học viên cũng như số tịnh tài đóng góp của quý Phật Tử xa gần phải nói là con số kỷ lục trong kỳ này. Đây là con số thu và chi cao nhất trong 26 khóa vừa qua. Trong này phải nói rằng : nếu không có phần cúng dường **một bao gạo 30€** của những học viên không đi tham dự, đã lên đến con số **41.320€** rồi. Nếu không nhờ cao kiến của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch thì Giáo Hội Âu Châu của chúng ta cũng phải gây quỹ như những châu lục khác; tuy nhiên việc này thật là khó khăn đối với môi trường người Việt ở thưa thớt tại Âu Châu này, khó thể thực hiện được như ở những châu lục khác. Cho nên một bao gạo cho Khóa Tu Học có lẽ sẽ tiếp nối dài dài trong tương lai để cho Giáo Hội đỡ đi một phần lo.

Chương trình Tu Học cho năm nay chia ra **4** lớp. Lớp **1** do các Thầy Cô trẻ hướng dẫn cho Thanh Thiếu niên đi theo cha mẹ. Lớp **2** dành cho người mới làm quen với khóa tu. Lớp **3** là lớp chuyên khoa dành cho những vị đã đi học nhiều năm và lớp **4** là lớp dành cho Tăng Ni sinh. Mỗi lớp như vậy số lượng khác nhau, nhiều ít không đồng đều. Ngoài ra **GDPTVN** tại

**Âu Châu** cũng có một Trại huấn luyện Huyền Trang đi kèm; nên số lượng người trẻ gia tăng thấy rõ. Cũng nhờ có phần **An Cư Kiết Hạ** của chư Tăng Ni; nên chư Tôn Đức Tăng Ni đã trì tụng trọn bộ **Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa gồm bảy quyển 28 phẩm** trong suốt bảy buổi tối như vậy. Không khí tu học thật là âm cúng và trang nghiêm. Ngày nào cũng có cúng quá đường, kinh hành, nhiễu Phật; chỉ có một buổi duy nhất không đi được vì trời mưa. Nào là Bồ Tát tụng giới cho Bồ Tát Giới tại gia, cho Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, rồi đến việc truyền Tam Quy Ngũ Giới, truyền Bồ Tát Giới Tại Gia cũng như Giải Chế An Cư Kiết Hạ v.v... tất cả đều nhịp nhàng và thành tựu như thời khóa biểu đã được ấn định trước. Cứ mỗi buổi trưa là có phần tác bạch cúng dường trai phạn và trai Tăng. Năm nay nhờ vậy mà phần cúng trai phạn cũng trội hơn những năm trước. Hình như là nước nào các học viên cũng thi đua nhau cúng dường để được tăng phước. Đây cũng là kết quả của những lời giảng dạy của chư Tôn Đức mà Phật Tử tại gia đã thấm nhuần. Cho đến hôm nay tại Âu Châu này những đạo hữu Phật tử tại gia thọ Bồ Tát Giới con số không dưới 4.000 người. Đây là những nhân tố chính đã giúp cho Giáo Hội vượt qua bao khó khăn chướng nạn lâu nay và hy vọng với  **tinh thần Bồ Tát đạo** cũng như  **hành Bồ Tát hạnh**, Giáo Hội sẽ có thêm được những hạt nhân thật xứng đáng cho những quả vị về sau này.

Một ngày niệm Phật miên mật của gần 1.000 người đã làm cho núi rừng Thụy Sĩ vốn đã trầm mặc xưa nay, bây giờ như trời dậy để chung lời cầu nguyện với những người đang hướng về nội tâm của mình trong một ngày hoàn toàn an bình như vậy. Đúng là **“Pháp Phật nhiệm mầu”** và không có cái gì có thể hơn như thế để diễn tả nên bằng lời được nữa. Phần Trai Soạn cũng quá tuyệt vời. Bữa ăn nào cũng đầy ắp ân tình của người con Phật, dầu cho họ ở tứ phương về đây để đóng góp công sức của mình, dầu cho nhọc mệt; nhưng đã không một tiếng nhỏ to, qua lại ồn ào; chỉ có những buổi đá banh World Cup vào buổi tối, tuy không chính thức; nhưng những tiếng hô ủng hộ đội nhà đã lộ vẻ riêng tư về quan điểm của mỗi người và mỗi quốc gia một chút; nhưng tất cả rồi cũng ý hòa đồng duyệt cả.

Song song trong khóa học, các học viên cũng đã phát tâm cúng dường xây chùa Khánh Anh ở giai đoạn cuối độ **30.000€** và cho mượn Hội Thiện gần **100.000€**. Ngoài ra qua phiên họp của Giáo Hội vào ngày 5.7.2014 vừa qua, Giáo Hội đề nghị là mỗi chùa, mỗi Tự Viện tại Âu Châu nên cúng dường **10.000€** hoặc ít hơn, để hoàn thành ngôi phạm vũ Khánh Anh cho lễ Khánh thành vào tháng 8 năm 2015 sắp đến, đã có 7 hay 8 đơn vị đóng góp cúng dường cho Phật sự này. Hy vọng là từ đây cho đến ngày khánh thành sẽ còn nhiều tự viện đóng góp cũng như các Phật Tử xa gần cũng sẽ cố gắng đóng góp phần mình để ngôi nhà chung của Giáo Hội của chúng ta sớm thành tựu viên mãn.

Bà Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá địa phương tuy không đến tham dự lễ bé mạc được; nhưng cũng đã gửi thư chúc mừng đến khóa Tu Học kỳ này với nội dung thật là sâu sắc và **hy vọng Khóa Tu Học kỳ thứ 27 sắp đến dự định sẽ được tổ chức tại Strasbourg Pháp Quốc** cũng sẽ được thành tựu như vậy.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

*Thay mặt GHPGVNTNAC*

*Phó Chủ Tịch*

**Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt**



*Tổng Thư Ký*

**Hòa Thượng Thích Như Điển**